



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววริยา แสนตาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุภาวดี จำปาจี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสุภาพร ก้อนจันทิก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๔๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๔๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางสาวนิมมล ไชยเทพา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส. นันธิดา ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๖	นางถาวร วรรณสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายสรารุณี สนิธิแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนันทิดา ปัญญา  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๔๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>
<p>๓. อื่นๆ</p> <p>(ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนันทิดา ปัญญา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๒ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง เลขที่ภายนอก ๒๕๗๕/๕๔ เลขที่ภายใน ๒๓๙๘/๕๔ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหอบหืดเป็นมา ๓๐ ปี รักษาต่อเนื่องตลอดปัจจุบันรักษาโรงพยาบาลตากสิน ไม่มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร ไม่มีประวัติโรคทางพันธุกรรมและโรคติดต่อในครอบครัว มาโรงพยาบาลที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ด้วยอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอกนอนราบไม่ได้เป็นมา ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจเลือดและการตรวจภาพรังสีทรวงอกแพทย์วินิจฉัย ระบุว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจึงรับไว้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสามัญที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. อาการผู้ป่วยแรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย มีหายใจหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๘/๘๗ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประเมินสภาพและอาการผู้ป่วย จัดให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง ให้ออกซิเจนทางจมูกด้วยอัตราการไหล ๓ ลิตรต่อนาที แพทย์มีคำสั่งให้ยาขับปัสสาวะ Lasix ๔๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ ดูแลช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆ และจำกัดน้ำดื่ม ๑ ลิตรต่อวัน ส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และให้ยารับประทาน Aspirin ๘๑ มิลลิกรัม ๑ เม็ดรับประทานหลังอาหารเช้า Lasix ๔๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดรับประทานหลังอาหารเช้า Isordil ๑๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดรับประทานหลังอาหารเช้า กลางวัน ยีน Anapril ๕ มิลลิกรัม ครั้งเม็ดรับประทานหลังอาหารเช้า ยีน และ Digoxin ๐.๒๕ มิลลิกรัม ครั้งเม็ด รับประทานหลังอาหารเช้าตามแผนการรักษาของแพทย์พร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงของยา ติดตามประเมินอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของภาวะหัวใจล้มเหลว วางแผนร่วมกับผู้ป่วย ให้คำแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วยและปฏิบัติตัวเพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ป่วยอาการดีขึ้นไม่มีหายใจหอบเหนื่อย สามารถนอนราบได้ และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันทำกิจกรรมได้เพิ่มขึ้น แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้และวางแผนส่งตัวผู้ป่วยไปสวนหัวใจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเป็นแบบผู้ป่วยนอกและนัดมาตรวจอีก ๒ สัปดาห์เพื่อติดตามอาการอีกครั้ง รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๖ วัน

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

**ชื่อข้อเสนอ** จัดทำแนวทางปฏิบัติในการติดตามเยี่ยมบ้านโดยประสานงานกับอนามัยชุมชน  
**วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจล้มเหลวปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อให้การบริการด้านการเยี่ยมบ้านครอบคลุมมากขึ้น

๔. เพื่อลดจำนวนครั้งในการเข้ามารักษาซ้ำใน ๒๘ วันด้วยโรคเดิม

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจล้มเหลวปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง หลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

๓. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานอนามัยชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียง

๔. ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวไม่กลับมารักษาซ้ำเนื่องจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง